



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ  
ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ได้กำหนดแนวทางดำเนินการเพื่อใช้ปฏิบัติในการแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ โดยมอบให้ อ.ก.พ. กรมและผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดย อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ แล้วมีมติคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก จำนวน ๓ ราย ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก	ส่วนราชการ
๑.	นางวรารภรณ์ พิมพาสอน	นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
๒.	นายกิตติพัทธ์ เอี่ยมรอด	นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
๓.	นางทัศนีย์ รอดสังข์	นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก กลุ่มงานประกันสุขภาพ

ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ เพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น จัดส่งผลงานประเมินตามจำนวนและเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนด และตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๙/ว ๓๒๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ภายใน ๖ เดือน นับตั้งแต่วันประกาศ หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถส่งผลงานได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดต้องขอรับการคัดเลือก (ซ้ำตัว) ใหม่ ตามแนวทางที่คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ กำหนด อนึ่ง หากมีผู้ใดจะทักท้วงผลงานให้ทักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายจรัญ จันทมัตตุการ)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก  
ประธานคณะกรรมการคัดเลือกฯ

มติคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่ง  
ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

ลำดับ ที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ได้รับการคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๑	นางวราภรณ์ พิมพาสอน	<u>สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตาก</u> <u>กลุ่มงานประกันสุขภาพ</u> นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	๙๒๐๗๗	<u>สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตาก</u> <u>กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ</u> นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)	๙๒๐๕๑	เลื่อนระดับ ๑๐๐%
ชื่อผลงานส่งประเมิน “การบริหารเงินงบประมาณ เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ของหน่วยบริการประจำ สังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก” ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน “การพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้ และการตรวจสอบภายในลูกหนี้คำรักษาพยาบาลของ หน่วยบริการประจำสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก”						
๒	นายกิตติพัทธ์ เอี่ยมรอด	<u>สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตาก</u> <u>กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและ รูปแบบบริการ</u> นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	๙๒๐๘๕	<u>สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตาก</u> <u>กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและ รูปแบบบริการ</u> นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)	๙๒๐๕๔	เลื่อนระดับ ๙๐%
ชื่อผลงานส่งประเมิน “สถานการณ์การป่วยเป็นวัณโรคของบุคลากรในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดตาก” ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน “การควบคุมป้องกันวัณโรคในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก”						
๓	นางทัศนีย์ รอดสังข์	<u>สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตาก</u> <u>กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย</u> นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	๙๒๐๕๗	<u>สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตาก</u> <u>กลุ่มงานประกันสุขภาพ</u> นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)	๙๒๐๙๓	เลื่อนระดับ ๑๐๐%
ชื่อผลงานส่งประเมิน “ปัจจัยที่ผลต่อระดับสารตะกั่วในเด็กพื้นที่อำเภออุ้มผางกับ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก” ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน “การแก้ไขปัญหาปัจจัยที่มีผลต่อระดับตะกั่วในเลือดเด็ก”						

วิเศษ